



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำโอง
ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา หมวด ๑๑
ข้อ ๒๔๐ (๓) กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวก หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้พนักงาน
ส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโอง เป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๑. สำนักปลัด ในช่วงเวลาที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ จึงให้ นางสาวสุขพงษ์ เดชสำโรง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓๐๑-
๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดย
เคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

๒. กองคลัง ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้นางสาว
กัญจรัตน์ ศรีพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

๓. กองช่าง ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้
นายอรุพงศ์ พระเดชกั้ง ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้นางสาวสุภาพิชญ์ จันทรอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๘๓๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานตาม
อำนาจ หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโอง จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำโอง
ที่ ๖๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้
คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเทือง ภัทเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโอง